



LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com
SỐ 4889 - THỨ BA NGÀY 3/10/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Đại hội đại biểu Phật giáo Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp

*** Hòa thượng Thích Toàn Đức tái đắc cử Trưởng Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Trong 2 ngày 29 - 30/9/2017, tại Hội trường Trường Trung cấp Phật học, thành phố Đà Lạt, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức long trọng với sự tham dự của trên 650 đại biểu là quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại diện các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và thành phố Đà Lạt. Đại hội vinh dự được đón Hòa thượng

Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam cùng đại diện Ban Trị sự GHPG các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự đại hội có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, lãnh đạo thành phố Đà

Lạt và các phòng ban liên quan. Đại hội tổ chức dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Toàn Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng khóa VIII và các vị trong Ban Thường trực đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, Hòa thượng Thích Toàn Đức nhấn mạnh: Muốn cho Phật sự khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được phát triển vững mạnh,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa.

(THƯ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC KỲ TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG 17/10/1945)

NAM HÀ: Xây dựng nông thôn mới từ lòng dân



Phát triển nghề tầm ở Nam Hà. Ảnh: D.Quỳnh

TRANG 3

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA:

Đề Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo với nhiều việc làm cụ thể và thiết thực, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng thành công nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế quan trọng và đặc biệt là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

TRANG 2

Tuổi cao vẫn không ngừng cống hiến

TRANG 5

Thiếu sân trường, học sinh phải ra đường học thể dục



“ Tuy trường lớp đã được đầu tư khang trang, nhưng vì thiếu sân bãi do diện tích sân trường quá nhỏ hẹp nên suốt 2 năm qua, hơn 500 học sinh phải “bắt đắc dĩ” ra đường căng dây học thể dục. Câu chuyện “thật như đùa” này đã và đang diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

TRANG 7

Mang Trung thu đến với trẻ em khó khăn



TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐÀ LẠT: Để các tổ chức hội phát huy vai trò trong cộng đồng

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Cần xem lại việc đền bù thiệt hại tại công trình Thủy điện Đạ Dâng 3

TRANG 6

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho người cao tuổi

* Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10) và triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà một số người cao tuổi trên địa bàn huyện Đơn Dương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cấp ủy đảng và chính quyền huyện Đơn Dương.

Đồng chí Đoàn Văn Việt cùng đoàn đã đến thăm bà Ka Oi (SN 1932, ngụ tại thôn Hamanhai 1, xã Proh), bà Ma Chanh (sinh năm 1925, ngụ tại thôn Ka Rái 1, xã Ka Đơn) và bà Lê Thị Hiệp (sinh năm 1928, ngụ tại thôn Suối Thông B1, xã Đa Ròn). Đây là những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đơn Dương. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh sống, điều kiện sinh hoạt của các cụ người cao tuổi cùng điều kiện kinh tế của gia đình. Đồng chí cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ và gia đình, mong các cụ trường thọ và tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn nhủ chính quyền địa phương phải chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi, đặc biệt là những người già neo đơn, khó khăn, tạo điều kiện để các cụ được sống vui, sống khỏe.



Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

* Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác của tỉnh vừa đến thăm và tặng quà cho 5 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đa Long, Đa M'rong và Đa Tông (Đam Rông). Tại những điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cụ. Đồng thời khẳng định, người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, niềm tự hào của gia

đình, dòng họ và làng xóm. Đồng chí chúc các cụ sống vui, sống khỏe, trường thọ; đồng thời, tiếp tục động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Địp này, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. **V.QUỲNH - V.TÂM**

Đại hội đại biểu Phật giáo...

TIẾP TRANG 1

... các ủy viên trong Ban Trị sự phải thật sự đoàn kết, thực hiện lời dạy của Đức Phật "hội họp trong tinh thần đoàn kết, bàn luận phật sự trong tinh thần đoàn kết, bề mặc cuộc họp trong tinh thần đoàn kết" thì hoạt động phật sự tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển bền vững và thành tựu viên mãn.

Các đại biểu tham dự đại hội cũng đã được nghe báo cáo tổng kết công tác phật sự khóa VIII nhiệm kỳ 2012 - 2017 với nhiều kết quả tốt đẹp, khẳng định được vị thế của Giáo hội đối với tăng, ni và phật tử trong tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế như: hoạt động Tăng sự, Hoàng pháp, giáo dục tăng, ni, công tác thống kê, quản lý tăng, ni, cơ sở thờ tự, truyền chuyển bổ nhiệm chức sắc, chỉ đạo hoạt động của phật tử, gia đình phật tử chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của một số chùa chưa được

quan tâm, giải quyết dứt điểm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ giải pháp được Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ IX 2017 - 2022 thông qua, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Với tinh thần "ôn định - kế thừa - phát triển", hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự GHPG tỉnh sẽ có những giải pháp khắc phục khó khăn để lãnh đạo công tác phật sự ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng mong rằng: Nhiệm kỳ IX, Ban Trị sự GHPG tỉnh phải phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của Giáo hội, xây dựng tập thể Ban trị sự bằng quy chế cụ thể, có trật tự, kỷ cương, nề nếp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo sự thống nhất cao, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tăng, ni theo hướng từ bi, trí tuệ, chấp hành nghiêm giới luật và pháp luật, giữ gìn phẩm hạnh của người tu hành. Tiếp tục phát huy truyền thống "gần bó, đồng hành cùng dân tộc", đóng góp tích cực vào các hoạt động ích nước lợi dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần cùng cố khối đại đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội cũng đã bầu ra 54 vị vào ủy viên Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hòa thượng Thích Toàn Đức tiếp tục tái đắc cử giữ chức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

NGUYỆT THU

ĐAM RÔNG: 12 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số

12 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đã được phát hiện tại huyện Đam Rông trong 9 tháng đầu năm 2017.

Những vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ yếu là sinh con thứ 3 trở lên.

Trước thực tế trên, ngành chức năng huyện cùng với cấp ủy, chính quyền các xã và các cơ quan, đơn vị huyện Đam Rông đã và đang tiến hành xử lý các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng dân cư.

ĐAM TRỌNG

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA:

Đề Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ thị trấn (TT) Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo với nhiều việc làm cụ thể và thiết thực, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng thành công nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế quan trọng và đặc biệt là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đảng bộ TT Liên Nghĩa hiện có 50 chi bộ cơ sở với 950 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó có 35 chi bộ tổ dân phố (TDP), 15 chi bộ trực thuộc (quân sự, trường học, công an, y tế...). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng - Bí thư Đảng ủy TT Liên Nghĩa cho biết: "Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua luôn được TT Liên Nghĩa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đó là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giải quyết kịp thời hơn những vấn đề về tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, nhiều mô hình đã xuất hiện trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tổ xoay vòng góp vốn hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình có trên 2.000 hội viên tham gia, Phát triển làng nghề trồng nấm giải

quyết trên 100 lao động nhân rồi, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở TDP 8..."

Đề Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, Đảng bộ TT Liên Nghĩa hàng tháng đánh giá tình hình việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả cụ thể của từng nội dung công việc đã đề ra trong kế hoạch, qua đó tổ chức từng đợt sơ kết và tổ chức tổng kết để kịp thời khen thưởng những điển hình xuất sắc, mặt khác cũng là cơ hội để cán bộ, đảng viên thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm của mình. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng được Đảng bộ TT Liên Nghĩa quy định cụ thể đến từng chi bộ để xây dựng mô hình và điển hình tiên tiến. Đơn cử như các chi bộ TDP phải tập trung phát hiện những điển hình trong nhân dân tích cực lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng, cán bộ TDP tận tụy với công việc, có sáng kiến tham mưu cho chi bộ, chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các chi bộ trực thuộc, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chi bộ này phải căn cứ sát vào tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch. Chi bộ trường học phải xây dựng một đội ngũ giáo viên gương mẫu, tận tụy, có tâm với nghề, có sáng kiến trong công tác quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao gắn với Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Chi bộ Công an, Quân sự phải xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm chỉnh quy định của ngành,

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Chi bộ Trạm y tế thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, làm tốt công tác khám chữa bệnh để phục vụ nhân dân. Riêng đối với những người làm công tác tin dụng cần phải tận tình, nhanh chóng, chính xác trong giao dịch theo mô hình "Xoay nhanh vòng vốn tiết kiệm thời gian". Đặc biệt, đối với cơ quan UBND thị trấn cần phải xây dựng và nhân rộng gương điển hình của cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, phòng chống tham ô, những nhiễu, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Công tác chuyên môn phải đảm bảo, kịp thời đổi mới tác phong để phục vụ nhân dân một cách tận tình, giải quyết công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Để tiếp tục nâng cao, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng nhấn mạnh: "Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ sẽ đẩy mạnh việc mạnh dạn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ những việc nhỏ nhất ngay từ người đứng đầu để rồi tạo ra một thói quen tốt là không che giấu khuyết điểm, dám nhận và dám sửa chữa. Một ví dụ đơn cử như cán bộ, đảng viên đi làm không đúng giờ hay trong học tập, sinh hoạt không tập trung lắng nghe cũng là một biểu hiện phải thay đổi ngay lập tức".

ĐỨC TỬ

NAM HÀ:

Xây dựng nông thôn mới từ lòng dân

Nam Hà, một xã thuộc Vùng Kinh tế mới (KTM) Hà Nội của huyện Lâm Hà vốn được tách ra từ thị trấn Nam Ban và nhanh chóng được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới cuối năm 2016. Có được thành tích ấy nhờ vào việc chính quyền và nhân dân Nam Hà đều xác định con đường đi phù hợp: xây dựng NTM từ lòng dân.

Ông Vũ Đình Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hà chia sẻ rất chân thật về một vùng quê mới, vùng quê nơi những con người từ nhiều miền quê về đây chung tay góp sức. Nam Hà, nơi hội tụ dân cư nhiều tỉnh thành trong nước, đầu tiên là cư dân Hà Nội đi KTM từ năm 1976, 1977 với vài chục hộ ban đầu. Năm 1985, dân cư vùng Mê Linh, Hà Nội vào KTM đợt 2, tiếp sức cho vài chục hộ ban đầu. Tới năm 1987, những cán bộ nữ của Nông trường Tam Thiên Mầu (Bắc Ninh) tiếp tục vào xây dựng kinh tế. Và đợt cuối cùng trước khi Lâm Hà hoàn toàn trở thành một đơn vị hành chính của Lâm Đồng là năm 1993, cư dân Sóc Sơn, Hà Nội xung phong vào lập nghiệp nơi đất mới. Những cư dân đi KTM theo chủ trương của Nhà nước cộng chừng lại khoảng 300 hộ gia đình. Và sau chừng ấy năm hình thành và phát triển, hiện Nam Hà có 6 thôn, gần 1.200 hộ với trên 4.500 nhân khẩu, dân cư chủ yếu sống bằng cây cà phê. Trên những cơ sở ấy, Nam Hà hăm hở xây dựng NTM và theo lời chia sẻ của ông Liệu: “Xét ra Nam Hà chúng tôi kinh tế còn khá vất vả do là xã thuần nông, cả xã gần như không có doanh nghiệp lớn, chỉ có một vài doanh nghiệp nhỏ mua bán cà phê. Bởi vậy, việc huy động kinh phí từ dân đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng phải nói là rất khó khăn, cần sự nỗ lực rất lớn của cả chính quyền, các đoàn thể và bà con. May mắn chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu từ sự nỗ lực của cả cộng đồng”.

Ông Vũ Đình Liệu kể lại, ngay từ năm 2013, khi có Đề án xây dựng NTM xã Nam Hà, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Ngay từ ban đầu, việc xây dựng Đề án quy hoạch, đề án NTM của xã, nhân dân đã được tuyên truyền rộng rãi, tham gia xây dựng, góp ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại các hội nghị của thôn, xóm, bà con chủ động tham gia bàn bạc, thống nhất các nội dung của chương trình như xây dựng đường giao thông thôn xóm, đào ao hồ nhỏ, xây nhà cộng đồng... Khi đã xác định được công trình nào cần thiết phải xây dựng trước, quy mô ra sao, kinh phí nhà nước cấp thế nào, vốn đối ứng của nhân dân là bao nhiêu... chính quyền phải xây dựng phương án thực hiện sao cho khoa học và công bằng.



Phát triển nghề tầm ở Nam Hà. Ảnh: D.Quỳnh

Ông Liệu chia sẻ, như chuyện hiến đất và đóng góp làm đường, phương án xã đưa ra phải tính toán sao cho hợp lý giữa nhà có nhiều đất với nhà ít đất, nhà đất mặt đường hay nhà đất lô bên trong... Sau khi có phương án phù hợp, trong các cuộc họp thôn xóm, đề án được đưa ra cho dân bàn công khai, công khai từ dự toán tới số tiền phải đóng, những việc cần làm.

Dân bàn, cán bộ xã vận động bà con với những số liệu cụ thể, lợi ích từ việc làm đường. Ông Liệu khẳng định: “Nhân dân rất ủng hộ xây dựng NTM, chủ yếu là cách làm của chính quyền địa phương. Chúng tôi xác định, làm gì cũng cần sự minh bạch, rõ ràng, công khai để dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra và kết quả với Nam Hà cho thấy đây là phương hướng đúng đắn”.

Từ năm 2012 tới năm 2016, thời điểm Nam Hà đạt chuẩn NTM, xã đã huy động được kinh

phí từ nhân dân với con số 9 tỷ 340 triệu đồng và trên 50 ngàn m² đất, trên 10 ngàn cây cà phê và các loại cây trồng khác cùng công trình xây dựng trên đất để làm đường bê tông thôn xóm. Số tiền đối ứng của nhân dân cùng với kinh phí của Nhà nước được thực hiện các công trình theo nhu cầu của từng thôn, có sự giám sát của Ban giám sát công trình do nhân dân cử ra nên bà con hoàn toàn yên tâm với hiệu quả đầu tư. Ông Phùng Xuân Thông, Trưởng thôn Hoàn Kiếm 3 cung cấp, riêng năm 2016, bà con thôn Hoàn Kiếm 3 đã đóng góp 2 tỷ đồng, cùng vốn đầu tư của Nhà nước làm 5,5 km đường bê tông. Ông Thông cho biết: “Nói chung xã cứ rõ ràng về việc hiến đất, rồi kinh phí Nhà nước cho bao nhiêu, dân sẽ tự cân đối để tiếp tục làm đường. Như thôn Hoàn Kiếm 3 năm 2017 đã xong xây dựng NTM rồi nhưng chúng tôi vẫn đóng góp thêm để làm gần 700 m đường bê tông. Mọi việc minh bạch thì bà con sẵn sàng đồng hành cùng Nhà nước”.

Câu chuyện về sự công khai, minh bạch để huy động sức dân tại Nam Hà đã mang lại thành công cho một xã thuần nông trên đường xây dựng NTM.

DIỆP QUỲNH

38 tỷ đồng đầu tư 3 công trình giao thông nông thôn

Dự kiến với tổng kinh phí 38 tỷ đồng, giai đoạn năm 2018 - 2021, tỉnh Lâm Đồng đầu tư xây dựng 3 công trình giao thông nông thôn ở 3 huyện Đơn Dương, Bảo Lâm và Đạ Tẻh.

Trong đó, mức kinh phí đầu tư nhiều nhất với 27 tỷ đồng đầu tư công trình đường giao thông liên xã Lộc Ngãi - Lộc Phú, huyện Bảo Lâm có tổng chiều dài 4.000 m, với kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng dày 7 cm và hệ thống thoát nước dọc bằng tấm bê tông xi măng; thoát nước ngang bằng cống hộp, cống bản và cống tròn.

Tiếp theo là công trình xây kè chống sạt lở đất sản xuất, đường giao thông dài 630 m từ thôn 5B đi thôn 4A, xã An Nhơn, Đạ Tẻh, tổng kinh phí 6 tỷ đồng, kết cấu kè bằng đá học xây vữa M100; mặt đường bê tông xi măng đá dày 20 cm.

Còn lại đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông nông thôn loại B, dài gần 1.860 m từ đường ĐH 412 vào thôn Ta Ly 2, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương với mặt đường rộng 3,5 m bằng bê tông xi măng dày 18 cm, nền đường rộng 5 m...

MẠC KHẢI

Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở Lâm Hà

9 tháng đầu năm 2017, huyện Lâm Hà tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, huyện Lâm Hà đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến cà phê bột chất lượng cao; đồng thời đang hoàn tất hồ sơ hỗ trợ một doanh nghiệp khác trong huyện vay 350 triệu đồng vốn khuyến công có thu hồi, lãi suất 0%.

Đến nay, toàn huyện Lâm Hà có 10 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã được miễn gần 102,6 tỷ đồng thuê đất thời hạn từ 11 năm đến 50 năm. Những thủ tục cấp Chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, kinh doanh cá thể, đã rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 3 - 5 ngày.

VĂN VIỆT

Hiệu quả tín dụng chính sách tại huyện nghèo Đam Rông

Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng chính sách đã góp phần rất tích cực trong xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở huyện nghèo Đam Rông.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trong 13 năm qua, trên địa bàn huyện Đam Rông đạt gần 171 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp triển khai thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách, với doanh số cho vay gần 475 tỷ đồng cho gần 30.600 lượt khách hàng.

Hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đam Rông là địa phương có trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số.

Theo thống kê của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đam Rông cho thấy, trong 13 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu

của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ nguồn vốn này tác động trực tiếp đến gần 25.000 hộ có chuyển biến về nhận thức và cách thức làm ăn, giúp cho trên 25.500 lao động có vốn sản xuất, giúp cho gần 800 lao động được sử dụng vốn tạo việc làm; đầu tư chăm sóc, cải tạo trên 18.000 ha cà phê.

Đồng thời đã tạo điều kiện cho gần 1.100 học, sinh sinh viên vay trang trải chi phí học tập; trên 1.600 hộ tại vùng nông thôn xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch đạt chuẩn, 535 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở để có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn từ chương trình tín dụng chính sách trên đã có tác động rất lớn trong xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Nhờ đó, đã góp phần giúp gần 7.000 hộ dân thoát nghèo; đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững của huyện giảm còn 35,21% cuối năm 2016.

Để có được kết quả như trên, Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, mỗi cán bộ tín dụng thuộc Phòng đều nghiêm túc phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt những công việc được đảm nhận, đặc biệt là phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn ở địa phương giúp các hộ dân thuộc đối tượng nhanh chóng có được nguồn vốn vay ưu đãi và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Cùng với đó, các điểm giao dịch xã là biện

pháp tốt nhất phục vụ hộ nghèo, các đối tượng chính sách và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ngay tại xã cũng được nâng cao về chất lượng hoạt động. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương cũng chú trọng công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị NHCSXH huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả cũng đòi hỏi mỗi hộ vay vốn cần nêu cao ý thức sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn vay. Và có thể khẳng định, chương trình tín dụng chính sách đã mang đầy tính nhân văn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

ĐAM TRỌNG

Chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số

**Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội*

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGD), Chi cục DS - KHHGD Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm DS - KHHGD các huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông về “Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) và hướng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi (NCT) 1/10” năm 2017.

Các nội dung hoạt động hướng ứng Ngày quốc tế NCT với chủ đề: “Chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số” nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Nội dung truyền thông nhằm nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng về thách thức của quá trình “già hóa dân số” nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách và đầu tư cho các nội dung thích ứng với xã hội “dân số già hóa”; xây dựng môi trường y tế thân thiện với NCT.

Đồng thời, trong tháng 10, mạng lưới DS-KHHGD trong tỉnh với Chủ đề về giảm MCBGTKS là “Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội”. Thông điệp chính là trẻ em gái vị thành niên cần phải được quan tâm, tạo điều kiện, cơ hội để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và khỏe mạnh và có được tương lai tươi sáng. Hãy để trẻ em gái vị thành niên được học tập, chăm sóc sức khỏe và không bị bạo hành, được hưởng các quyền của mình. Các nhà lãnh đạo và cộng đồng phải tập trung và bảo vệ quyền của trẻ em gái vị thành niên, đặc biệt là trẻ em nghèo, thất học, bị bóc lột hoặc bị áp đặt bởi những hủ tục, trong đó có nạn tảo hôn.

AN NHIÊN

ĐÀ LẠT: Để các tổ chức hội phát huy vai trò trong cộng đồng

Với 68 tổ chức hội, trên 70 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt trên địa bàn, nhiều tổ chức hội tại thành phố Đà Lạt đang phát huy rất tốt vai trò trong cộng đồng dân cư.

9 tháng - trên 7 tỷ đồng vận động

Theo chân ông Trương Bá Quý, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 7 - Đà Lạt, trong buổi sáng chúng tôi đã đi thăm một số nhà tình thương tại phường. Đây là những ngôi nhà mà Hội Chữ thập đỏ Phường 7 đã vận động cộng đồng dân cư cùng chung tay đóng góp để giúp cho các gia đình khó khăn xây được trong những năm gần đây.

Một trong những ngôi nhà mà chúng tôi đến thăm đó là nhà bà Nguyễn Thị Hương, 58 tuổi, trên đường Cao Thắng - Phường 7. Ngôi nhà khá rộng, trên 60 m², được xây trong năm 2015, mái tôn, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và công trình phụ phía sau khá ngăn nắp, trong nhà còn có cầu thang sắt dẫn lên gác phía trên đang lắp sẵn dầm sắt để khi cần có thể dùng làm phòng ở.

Trước khi có ngôi nhà này, bà Hương cùng con trai bà ở trong một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh, hiện nay vẫn còn. Nhà gỗ này chênh vênh trên một bờ ta luy đất cao vút, chực chờ không biết ngã đổ lúc nào trong mùa mưa gió. Con trai bà Hương năm nay 26 tuổi, bị bệnh đã lâu, nay đau mai ốm, dù bà là người chăm làm nhưng bao tiền của đều đổ vào chữa chạy bệnh tật cho con nên mãi vẫn không xây nổi ngôi nhà.

Để giúp bà Hương có nhà, Hội Chữ thập đỏ Phường 7 đã vận động cộng đồng chung tay giúp bà gần 70 triệu đồng trong tổng số gần 90 triệu đồng làm nhà. “Thật tình tôi cũng không nghĩ mình xây được nhà, tôi làm thuê làm mướn, đồng tiền có hạn, con lại đau yếu, bao nhiêu cũng không đủ. Khi biết Hội giúp, mẹ con tôi rất mừng, có đêm nằm ngủ chợp mắt trong nhà vẫn không nghĩ là mình đã có nhà rồi” - bà Hương rơm rớm nước mắt.

“Gần đây, năm nào chúng tôi cũng vận động giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong phường xây nhà, chỉ cần có đất là được” - ông Quý cho biết. Hội Chữ thập đỏ Phường 7 trong 3 năm gần đây, theo ông Quý, trung bình mỗi năm vận động được khoảng 500 triệu đồng từ cộng đồng dân cư cho công tác từ thiện, như năm 2017 này Hội



Ông Trương Bá Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 7 cùng bà Nguyễn Thị Hương - chủ nhà bên ngôi nhà được Hội Chữ thập đỏ Phường 7 hỗ trợ xây dựng. Ảnh: G.K

đang vận động để xây 3 căn nhà tình thương như thế, mỗi căn được Hội hỗ trợ từ 60 - 70 triệu đồng.

Theo ông Phan Tấn Can, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2017, đã có 6 căn nhà tình thương được Hội Chữ thập đỏ các phường - xã và Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ xây dựng trên địa bàn 3 phường với tổng trị giá tiền hỗ trợ 530 triệu đồng.

Và không chỉ hỗ trợ xây nhà tình thương, các cấp Hội Chữ thập đỏ tại Đà Lạt còn có rất nhiều hoạt động nổi bật trong nhiều năm nay, từ phối hợp với các nhóm từ thiện và Mạnh Thường Quân cấp phát thực phẩm cho người bệnh và thân nhân các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các sáng thứ hai và thứ ba hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các địa chỉ nhân đạo; trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh trong thành phố cũng như trong tỉnh; vận động trao xe lăn, xe lắc; khám bệnh, phát thuốc miễn phí đến vận động hiến máu tình nguyện... Tổng giá trị cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố trong vòng 5 năm gần đây mỗi năm khoảng 8 tỷ đồng, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm nay đã trên 7,1 tỷ đồng, đó là chưa tính các hoạt động từ thiện nhân đạo với chủ đề “Tết vì người nghèo” trong dịp Tết Đỉnh Dâu 2017 vừa qua với trên 3,3 tỷ đồng.

Để hội phát huy vai trò trong cộng đồng

Theo UBND thành phố Đà Lạt, trong 68 tổ chức hội đang hoạt động hiện nay tại Đà Lạt có 16 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi thành phố, 52 tổ chức hội còn lại hoạt động trong phạm vi phường - xã với tổng cộng trên 70 nghìn hội viên sinh hoạt, trong đó có 54 tổ chức hội đã được công nhận là hội đặc thù. Đã có 8/16 tổ chức hội cấp thành phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, 52 tổ chức hội cấp xã - phường được địa phương hỗ trợ kinh phí căn cứ vào nhu cầu thực tế tại địa phương.

Là tổ chức tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động nên nguồn kinh phí các hội hiện nay chủ yếu từ vận động, quyên góp, tài trợ từ cộng đồng. Như đánh giá của ngành chức năng, nhiều tổ chức hội trên địa bàn đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các hoạt động nên lượng hội viên tham gia ngày càng tăng; các hội hầu hết đều có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh Hội Chữ thập đỏ với gần 20 nghìn hội viên trong toàn thành phố, Hội Khuyến học Đà Lạt cũng có một lượng hội viên đông đảo với trên 38 nghìn người, trong nhiều năm nay, Hội Khuyến học đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng

gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phát động phong trào tự học trong cộng đồng; vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh hiếu học, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.

Nhiều tổ chức hội khác cũng có những hoạt động nổi bật như Hội Người cao tuổi (trên 14 nghìn hội viên trong toàn thành phố) với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chúc thọ, động viên hội viên khi đau yếu, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố cũng tích cực vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống; Hội Người khuyết tật xúc tiến các hoạt động vay vốn tạo việc làm, dạy nghề; còn Hội Luật gia tham gia công tác phổ biến pháp luật trong cộng đồng.

Cùng với việc hỗ trợ kinh phí cho nhiều tổ chức hội hoạt động, Đà Lạt lâu nay cũng luôn khuyến khích các tổ chức hội tùy vào khả năng của mình để xây dựng và tổ chức các hoạt động phù hợp; xây dựng quỹ hội; vận động cộng đồng cùng tham gia xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh một số tổ chức hội có nhiều hoạt động thiết thực thì vẫn còn một số tổ chức hội hoạt động còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, chậm đổi mới, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước về kinh phí, trụ sở làm việc.

Chính vì vậy, trong thời gian đến, ngành chức năng Đà Lạt cho biết sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của các tổ chức hội theo quy định; hướng dẫn các hội hoạt động theo điều lệ đã được phê duyệt; khuyến khích các tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, đa dạng hóa các hoạt động để thu hút hội viên. Đồng thời thành phố cũng đang kiến nghị ngành chức năng tinh mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động hội cho các tổ chức hội trên địa bàn.

GIA KHÁNH

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - 2018. Theo đó, Hội đồng gồm 13 thành viên đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Sở Thông tin - Truyền thông, các nhà nghiên cứu, các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ dân gian; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

được phân nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng sẽ có trách nhiệm triển khai thực hiện các quy trình xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo các quy định.

Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh nằm trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với 3 dân tộc bản địa sinh sống Mạ, K’Ho, Churu. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng là nơi hội tụ của trên 40 dân tộc anh

em từ mọi miền đất nước về đây lập nghiệp, mang theo những giá trị văn hóa truyền thống. Những năm qua, văn hóa cồng chiêng cùng những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng các dân tộc anh em không ngừng được gìn giữ và phát huy bằng sự đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ nghệ nhân. Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” sẽ kịp thời ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

QUỲNH UYÊN



Bên cạnh việc gìn giữ và bảo tồn Di sản văn hóa cồng chiêng, các nghệ nhân lớn tuổi đã có công trao truyền cho thế hệ trẻ kế tục và tiếp nối.

Mang Trung thu đến với trẻ em khó khăn

* Nhân dịp Tết Trung thu, ngày 2/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà “Tết Trung thu” năm 2017 cho các em thiếu nhi xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

Trong dịp này, Đoàn đã tặng 200 phần quà, mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng, cùng quần áo cũ, sách vở cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi vui Tết Trung thu.

Tổ chức thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu là việc làm hàng năm, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong hoạt động công tác Đoàn và chương trình hành động Vì dân em thân yêu.

* Nhằm góp phần chung sức cùng cộng đồng đem niềm vui Trung thu đến cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đam Rông tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Trung thu. Nguồn quỹ từ Hội Phụ nữ Khối An ninh, Phòng Cảnh sát hình sự và các mạnh thường quân đóng góp.

Tại Trường Mầm non xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông - nơi có hơn 300 cháu mầm non từ các điểm trường cùng về vui Trung thu, sự có mặt của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ Khối An ninh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đam Rông đã tạo cho không khí thêm sôi động. Tất cả hơn 300 cháu đều được nhận đèn lồng, bánh trung thu.

Tại điểm trường Đạ M'bo, xã Đạ Rsal, điểm trường phần lớn là con em đồng bào người Mông từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, tuy còn thiếu thốn song có 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Hơn 100 phần quà được các em học sinh tiêu học đón nhận trong niềm háo hức. Chị Lê Thị Bích Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Khối An ninh cho biết:



Tặng quà cho trẻ em xã Đinh Lạc.



Niềm vui Trung thu.

“Đối tượng mà Hội Phụ nữ Khối An ninh đề xuất tặng quà trong dịp Trung thu năm nay là các em thiếu nhi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm động viên khích lệ tinh thần các cháu chăm ngoan, học giỏi để vươn lên”.

Đã trở thành truyền thống, mỗi mùa tết, lễ hay các dịp khai giảng và tổng kết năm học, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đều phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, các mạnh thường quân tổ chức các đợt xã hội thiện nguyện về vùng

sâu, vùng khó khăn. Những suất quà nhỏ hay những suất học bổng đã thực sự góp phần chia sẻ trách nhiệm, tình cảm, tạo ý nghĩa và động lực đến học sinh, phụ huynh, chính quyền địa phương cũng như các nhà giáo.

Việc tổ chức các đợt thiện nguyện của Phụ nữ Công an nói riêng, Công an các đơn vị nói chung là hết sức cần thiết và là sự chia sẻ lớn, góp phần đem Trung thu đến với các em đang chịu những thiệt thòi.

VIỆT QUỲNH - QUANG THÀNH

Sôi nổi Liên hoan Lân - Sư - Rồng TP Đà Lạt lần thứ II

Nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa phối hợp với Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức chương trình Liên hoan Lân - Sư - Rồng TP Đà Lạt lần thứ II năm 2017.

Liên hoan nhằm phát huy truyền thống văn hóa - thể thao đặc sắc của dân tộc, tạo ra sân chơi lành mạnh và là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên, các câu lạc bộ (CLB) Lân Sư Rồng trên địa bàn TP Đà Lạt giao lưu học hỏi, tăng cường tinh đoàn kết. Đồng thời, các CLB có cơ hội đưa những tiết mục biểu diễn đặc sắc của đơn vị mình phục vụ nhu cầu thưởng thức của các em thiếu nhi và người dân trong dịp Tết Trung thu.

Tham dự liên hoan lần thứ II có 16 CLB Lân Sư Rồng đến từ 16 đơn vị xã, phường trên địa bàn TP Đà Lạt với gần 300 vận động viên, tham gia tranh tài ở 2 nội dung: múa đơn lân và đa lân. Các CLB đã tham gia biểu diễn bằng tinh thần đam mê học hỏi, từ đó tạo ra không khí vui tươi hào hứng cho chương trình. Nhiều đội lân có kỹ thuật biểu diễn tốt, mang tính chuyên nghiệp, tạo ra những màn trình diễn hấp dẫn, ngoạn mục, tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí.

Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 3 giải A nội dung Đơn lân cho các đội lân Phường 1, Phường 4 và Phường 6; 1 giải A nội dung Đa lân cho đội lân Phường 1. Ngoài ra còn có các giải Lân ấn tượng (Phường 4), giải Bài trống xuất sắc (Phường 9) và giải Ông địa duyên dáng (Phường 1).

Dịp này, Ban Tổ chức Liên hoan cũng đã vận động Ngân hàng Quân đội TP Đà Lạt và Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng trao 100 suất quà là bánh trung thu cho 100 em thiếu nhi nghèo tại TP Đà Lạt, với mong muốn tạo điều kiện cho các em có một cái Tết Trung thu đầy yêu thương và ấm áp.

V.QUỲNH

Tuổi cao vẫn không ngừng cống hiến

Ở tuổi gần 70, ông Bùi Phú Hường - Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi Tổ 23 (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) luôn tích cực lao động sản xuất, là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.

Được sự giới thiệu của Hội Người cao tuổi thị trấn Liên Nghĩa, chúng tôi đến thăm mảnh vườn của gia đình ông Bùi Phú Hường vào một buổi chiều cuối tuần, giữa lúc ông đang chăm sóc vườn đậu leo sắp đến ngày cho thu hoạch. Gần 70 tuổi, nhưng trông ông vẫn còn khá mạnh khỏe, hoạt bát. Dẫn chúng tôi tham quan vườn, ông Hường chia sẻ về thời gian mới rời Quảng Ngãi vào lập nghiệp tại Đức Trọng. Lúc đó, ông đang loay hoay trong việc tìm cách làm kinh tế để trang trải cho cuộc sống gia đình. Với hơn 3 ha đất, ông chỉ trồng các loại cây như bắp, đậu, cà phê; nhưng lợi nhuận mang lại không được là bao. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất giỏi và học tập tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ tại địa phương, dần dần ông quyết định chuyển sang trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao hơn như: đậu ngự, cà chua, hành lá, đậu leo...

Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân, ông luôn chịu khó tìm hiểu đặc tính của từng loại cây, chất đất áp dụng vào từng mùa vụ để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Bên cạnh đó, để có đầu ra cho nông sản, ông còn chủ động liên kết với các chủ vựa thu mua trước khi bắt tay vào canh tác từng loại cây trồng. Cũng chính vì vậy, ông trồng vụ nào trúng vụ đó, nông sản của gia đình ông luôn bán được giá cao. Hàng



Ông Bùi Phú Hường chăm sóc vườn đậu leo. Ảnh: N.Minh

năm, trừ chi phí đầu tư, ông thu lợi nhuận được khoảng 600 triệu đồng.

Theo ông, sức khỏe con người có giới hạn nên làm nông cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng từ lúc xuống giống đến chuyện tìm đầu ra mới mong có lãi. Ông Hường chia sẻ: “Sức khỏe mình càng ngày càng yếu nên làm nông nghiệp cũng cần phải có cái đầu. Trước lứa đậu leo này, tôi có trồng cà chua và mặc dù

cà chua vẫn còn thu hái được nhưng tôi vẫn quyết định bỏ để trồng đậu leo do giá đậu leo ở thời điểm này thường tăng cao. Thêm nữa, do trời mưa nhiều, cà chua rất dễ hư hỏng, có để lại cũng không được là bao. Nói chung phải xem xét kỹ về thời tiết và mùa vụ mới mong có lãi được”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hường còn tích cực chia sẻ, giúp đỡ về kinh nghiệm sản

xuất cho những ai muốn học tập. Ngoài ra, trong công tác xã hội, ông còn là người khá gương mẫu, trách nhiệm. Gần 10 năm làm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ 23 - thị trấn Liên Nghĩa, ông Hường chấp hành tốt quy định của hội, thường xuyên giúp đỡ hội viên, được mọi người kính trọng, yêu mến. Ông Trần Thanh Phương - Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn, nhận xét: “Ông Bùi Phú Hường rất chịu khó, làm nông có hiệu quả cao. Ông là tấm gương điển hình của Hội Người cao tuổi thị trấn. Sắp tới, Hội sẽ tổ chức các đợt tham quan mô hình kinh tế của gia đình ông Hường để các hội viên khác học hỏi kinh nghiệm”.

Trong căn nhà vợ chồng ông Bùi Phú Hường đang sinh sống, chúng tôi nhận thấy những dụng cụ lao động như: Cuốc, bình bơm... hiện diện khắp ngôi nhà, qua đó càng thấy được sự cần cù, chịu khó của ông Hường, ít người cao tuổi nào theo kịp. Ông cười cho biết, có hôm ông phải dậy từ 3-4 giờ sáng để ra vườn tưới cây... Chính từ những nỗ lực đó mà giờ đây cả 4 người con của ông đã trưởng thành và lập gia đình, ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Với ý nghĩ không thích sống phụ thuộc vào con cháu, vợ chồng ông lấy chuyện trồng trọt, chăm sóc vườn tược làm niềm vui cho tuổi già. Bằng sự mộc mạc, chân chất của mình, ông Hường chia sẻ: “Con cái tôi giờ đã trưởng thành, có công ăn việc làm hết rồi, nhưng hai vợ chồng già vẫn làm, làm đến khi nào không làm được nữa thì thôi. Cũng chính nhờ lao động mà tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn để cống hiến cho đời những gì tốt đẹp nhất”.

N.MINH

Duy trì 68 tổ chức hội ở Đà Lạt

Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 68 tổ chức hội đang hoạt động với hơn 70.000 hội viên. Trong đó, 16 tổ chức hội thành phố và 52 tổ chức hội ở phường, xã.

Nhìn chung trong quá trình hoạt động, các tổ chức hội ở Đà Lạt duy trì sinh hoạt, đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Định kỳ 6 tháng, 1 năm đều báo cáo theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Tiêu biểu như Hội Khuyến học hàng năm tổ chức hiệu quả Chương trình "Tháng 9 khuyến học", phát học bổng khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh khó khăn. Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo". Hội Người cao tuổi phối hợp với cơ sở y tế và đoàn từ thiện khám bệnh cấp thuốc cho người cao tuổi. Hội Luật gia tăng cường tuyên truyền pháp luật về khu dân cư. Hội Người khuyết tật, Hội Người mù hỗ trợ vốn vay, dạy nghề tạo việc làm giúp hội viên xóa đói giảm nghèo...

MẠC KHÁI

Khai giảng lớp dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề trồng dâu, nuôi tằm cho 22 học viên là những người có nhu cầu về trồng dâu, nuôi tằm, trong đó xã Đạ M'rong có 15 học viên, xã Đạ Tông có 7 học viên. Trong thời gian đào tạo 200 giờ, tương đương 25 ngày thực học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Thực hiện các thao tác trồng, chăm sóc và thu hái dâu theo đúng quy trình kỹ thuật; kỹ thuật nuôi tằm, thu hoạch kén và phòng trừ dịch bệnh cho tằm; cách sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị phổ biến trong trồng dâu, nuôi tằm. Nguồn kinh phí đào tạo lớp dạy nghề gần 50 triệu đồng được trích từ nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới năm 2017 của huyện.

LÊ TUẤN

BẢO LÂM:

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn bán ma túy

Ngày 1/10, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Danh (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, ngày 26/7/2017, tại nhà trọ thuộc Tổ 11 (thị trấn Lộc Thắng), Công an huyện Bảo Lâm đã bắt quả tang Nguyễn Quang Danh đang tiến hành giao dịch bán ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn. Qua khám xét nơi ở của Danh, công an đã thu giữ 6 gói ma túy đá, 1,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng Danh khai nhận: Bản thân là người nghiện ma túy, nên đã mua số ma túy nói trên về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯƠNG

Cần xem lại việc đền bù thiệt hại tại công trình Thủy điện Đạ Dâng 3

Dự án công trình Thủy điện Đạ Dâng 3 nằm trên địa bàn thôn Tân Phú, xã Ninh Gia đang đi vào giai đoạn chặn dòng, tích nước để phát điện. Tuy nhiên, việc tính toán bồi thường thiệt hại hoa màu, đất bị thu hồi để xây dựng nhà máy hay bị ngập trong lòng hồ khiến các hộ dân khiếu kiện mà điển hình là hộ ông Nguyễn Hữu Điệp, ngụ ở thôn Tân Phú.

Theo ông Nguyễn Hữu Điệp cho biết, vào năm 1990, vợ chồng ông được bố là ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1942) cho một lô đất rộng 1.913,7 m² - thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 13, nay theo bản đồ địa chính số 16, xã Ninh Gia, thiết lập năm 2013, thì trong tổng diện tích 1.913,7 m², có 1.298,1 m² thuộc thửa đất số 16, 251,3 m² thuộc thửa đất số 11 và 346,3 m² là diện tích đất ven sông, suối. Việc ông Nguyễn Hữu Phúc cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Điệp đất là có thực, bởi tất cả 5 người con trong gia đình, khi con gái, hoặc con trai lập gia đình đều được vợ chồng ông Phúc cắt đất cho để sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng như 4 anh chị em khác, diện tích đất được bố mẹ cho ông Nguyễn Hữu Điệp chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Ngày 6/1/2017, UBND huyện Đức Trọng ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích 1.913,7 m² đất tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia của ông Nguyễn Hữu Điệp do khi tích nước sẽ bị chìm ngập trong lòng hồ Thủy điện Đạ Dâng 3. Thế nhưng, tại Quyết định phê duyệt bồi thường thiệt hại số 64/QĐ-UBND ngày 6/1/2017 của UBND huyện Đức Trọng chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Hữu Điệp diện tích 251,3 m² tại thửa đất số 11, với số tiền 29.732.690 đồng, còn diện tích 1.298,1 m² thuộc thửa đất số 16 và 346,7 m² đất ven sông, suối không được đền bù. Giải thích lý do tại sao số diện tích trên không được đền bù, huyện Đức Trọng cho rằng: Những diện tích này chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất và ông Điệp chưa đưa vào sử dụng.

Không đồng ý với cách giải



Kiểm tra hiện trạng đất của ông Nguyễn Hữu Điệp.

Ảnh: H.Đ.H

quyết của UBND huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Hữu Điệp gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 8/9/2017, Sở Tài nguyên-Môi trường tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại - ông Nguyễn Hữu Điệp và người bị khiếu nại - UBND huyện Đức Trọng do ông Phan Anh Tuấn-Phó phòng Tài Nguyên-Môi trường huyện Đức Trọng đại diện. Chủ trì buổi đối thoại là ông Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và ông Hoàng Lợi - Chánh thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường. Tại buổi đối thoại này ông Nguyễn Hữu Điệp cho rằng: Toàn bộ diện tích 1.913,7 m² đất của ông là do bố mẹ cho và vợ chồng ông đã trồng 30 bụi chuối loại A, 500 m² trồng dứa loại B, nhưng không được đền bù. Trong lúc, cũng được bố mẹ cho như ông, nhưng toàn bộ diện tích đất của anh trai ông là ông Nguyễn Hữu Hùng nằm sát cạnh đất ông thì lại được đền bù toàn bộ. Đặc biệt, cạnh đó có 1.300 m² đất của ông Nguyễn Bá Tánh không thể

sử dụng được và cũng không có cây trồng gì, lại cũng được đền bù toàn bộ thì không công bằng. Về phía đại diện UBND huyện Đức Trọng, ông Phan Anh Tuấn cho rằng: Trước khi tính toán bồi thường, hỗ trợ, các cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Điệp. Tại thời điểm kiểm tra, diện tích đất 1.298,1 m² thuộc thửa đất số 16 không có cây trồng, nên không đề nghị bồi thường.

Trước hai ý kiến trái ngược nhau giữa người khiếu nại và đại diện UBND huyện Đức Trọng, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường quyết định: Giao UBND huyện Đức Trọng rà soát trở lại hiện trạng đất của ông Nguyễn Hữu Điệp đối chiếu với thực trạng đất của hai hộ liền kề là ông Nguyễn Hữu Hùng và ông Nguyễn Bá Tánh để có cách giải quyết đúng đắn vụ việc. Trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện giao thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trạng đất của ông Nguyễn Hữu Điệp và hai hộ

liền kề là ông Nguyễn Hữu Hùng và ông Nguyễn Bá Tánh. Ngày 22/9/2017, đoàn kiểm tra của Thanh tra huyện Đức Trọng do ông Lê Thành Mạnh làm trưởng đoàn, có sự tham gia của cán bộ địa chính xã Ninh Gia - ông Nguyễn Tuấn Duy đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra hiện trạng đất của ông Nguyễn Hữu Điệp và của hai hộ liền kề là Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Bá Tánh. Thực trạng cho thấy: Đúng như khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Điệp. Riêng lô đất của ông Nguyễn Bá Tánh thì có rất nhiều môm đá cao, thấp khác nhau, nên khó có thể sử dụng vào việc canh tác được.

Từ thực tế này, theo ông Lê Thành Mạnh và một số thành viên khác của đoàn kiểm tra, cũng như ý kiến của chúng tôi, UBND huyện Đức Trọng cần xem xét lại việc chi trả bồi thường tại dự án Thủy điện Đạ Dâng 3, nhằm tạo sự công bằng trong quyền lợi của các hộ dân khi bị thu hồi đất phục vụ cho công trình dự án thủy điện, và tránh được những khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

HOÀNG ĐẠI HUYNH

LÂM HÀ: Mưa lớn làm nhiều điểm ngập cục bộ, sập nhà dân

Khoảng 14h tới gần 16h chiều ngày 1/10, trên địa bàn huyện Lâm Hà xuất hiện trận mưa rất lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã khiến đường sá bị cô lập cục bộ, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Ông Thái Văn Mai, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Ban cho biết, trận mưa lớn đầu giờ chiều nay làm nhiều điểm nước mưa dâng cao bất thường. Nước dồn ứ nhiều nơi tạo thành lũ quét nhanh qua khu vực thẳng cánh thác Voi khiến toàn bộ hoạt động của khu du lịch này bị ngừng trệ. Hàng chục du khách phải khẩn trương di chuyển đến những khu vực an toàn. Nước mưa từ vùng đồi núi đổ dồn về các vùng trũng thấp



Hầu hết tuyến đường trung tâm TT Nam Ban bị ngập từ trận mưa lớn chiều ngày 1/10.

cũng làm cho nhiều tuyến đường liên tổ dân phố thị trấn Nam Ban vào xã Nam Hà bị cô lập cục bộ, mọi phương tiện không thể di chuyển trong thời gian dài. Còn tại đoạn cầu sắt nằm tại trung tâm

thị trấn Nam Ban cũng bị mưa ngập sâu gần 1 m, gần như các phương tiện không thể lưu thông.

Theo ông Mai, thống kê nhanh ban đầu trên địa bàn có một căn nhà bị sập, nước lũ cũng đã gây

hư hỏng một số đoạn đường, đặc biệt là cống thoát nước gần khu du lịch thác Voi bị nước mạnh tràn qua gây xói mòn, lở sâu vào lòng đường tới gần 2 m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nước lũ quét qua quá nhanh cũng đã làm một số gia đình tại vùng trũng thấp của thị trấn Nam Ban không kịp di dời tài sản, vật nuôi. Tới 19h20 chiều tối nay, mưa lớn đã giảm nhưng vẫn tiếp diễn với cường độ vừa phải khiến nhiều địa điểm vẫn tiếp tục bị ngập nặng.

Hiện UBND thị trấn Nam Ban đã điều động nhiều lực lượng phối hợp với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả của trận mưa lớn, kéo dài trên.

G.THÀNH

Thiếu sân trường, học sinh phải ra đường học thể dục

Tuy trường lớp đã được đầu tư khang trang, nhưng vì thiếu sân bãi do diện tích sân trường quá nhỏ hẹp nên suốt 2 năm qua, hơn 500 học sinh phải “bắt đắc dĩ” ra đường căng dây học thể dục. Câu chuyện “thật như đùa” này đã và đang diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Học thể dục ngoài đường

Trường THPT Nguyễn Huệ được thành lập vào năm 2005. Hiện, trường có 14 phòng học được xây dựng kiên cố 1 trệt 1 lầu và khu hiệu bộ khang trang trên tổng diện tích 7.500 m². Đây là một trong những ngôi trường vùng sâu của huyện Di Linh phục vụ cho nhu cầu học tập của con em 3 xã Tân Thượng, Tân Lâm và Đinh Trang Thượng. Từ khi thành lập đến nay, số học sinh của trường luôn dao động từ 450 - 550 học sinh. Dự kiến đến năm 2020 con số này sẽ tăng lên khoảng 750 học sinh. Diện tích quỹ đất hiện tại của Trường THPT Nguyễn Huệ là quá nhỏ so với quy mô của một trường THPT.

Thực tế cho thấy, sân trường của Trường THPT Nguyễn Huệ quá chật hẹp không thể đáp ứng nhu cầu học tập các môn thực hành như thể dục và quốc phòng. Ngoài ra, sân trường quá nhỏ cũng làm ảnh hưởng tới việc tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường.

Thời điểm chúng tôi có mặt và được chứng kiến hình ảnh “thật như đùa” khi thầy và trò Trường THPT Nguyễn Huệ đang phải căng dây phân luồng học thể dục trên một tuyến đường liên thôn ngay trước cổng trường. Thầy giáo Cao Xuân Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, học sinh của trường ngày một tăng lên theo từng năm học. Trong khi đó, diện tích sân trường là quá nhỏ không thể đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của hơn 500 học sinh. Với diện tích còn lại, nếu học sinh học thể dục, quốc phòng ngay trong sân trường sẽ gây ồn ào làm ảnh hưởng tới các lớp đang học môn văn hóa. Vì vậy, 2 năm trở lại đây, nhà trường phải “bắt đắc dĩ” cho học sinh ra đường học thể dục, quốc phòng. Vẫn biết để học sinh học thể dục ngoài đường là không đảm bảo an toàn giao thông, nhưng hiện nhà trường không còn cách nào khác”.

Theo thầy giáo K'Tâm, dạy môn thể dục Trường THPT Nguyễn Huệ thì hàng ngày, việc thầy và trò phải ra đường dạy và học môn thể dục không những không đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. “Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong mỗi tiết học, chúng tôi đã cho căng dây phân luồng và cắt cử học sinh thay nhau canh gác. Việc này cũng được người dân hiểu



Suốt 2 năm qua, hơn 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ phải học thể dục ngoài đường.

Ảnh: Hải Đường

và thông cảm nên mỗi lần đi xe máy qua họ đều chạy chậm lại. Tuy nhiên, thời gian qua cũng đã xảy ra va chạm nhẹ với học sinh. Điều này cho thấy, việc phải học thể dục ngoài đường tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm và không đảm bảo chất lượng” - thầy K'Tâm cho biết thêm.

Cần mở rộng sân trường

Trước những khó khăn về điều kiện sân bãi, Trường THPT Nguyễn Huệ đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xin chủ trương mở rộng diện tích trường. Thầy giáo Phạm Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho hay: “Thời gian qua, nhà trường đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan và UBND huyện Di Linh về việc thiếu quỹ đất không đủ để học sinh học thể dục, quốc phòng và sinh hoạt ngoại khóa. Hiện, UBND huyện Di Linh đã có quy hoạch thêm hơn 1 ha để nhà trường mở rộng diện tích sân trường. Tuy nhiên, do chưa có kinh phí để tiến hành công tác đền bù, giải tỏa nên chưa thể triển khai. Hiện tại, việc thiếu thốn các trang thiết bị dạy học thì nhà trường có thể cân đối, khắc phục. Còn việc thiếu sân bãi thì nằm ngoài khả năng của nhà trường”.

Theo tìm hiểu của tôi, sau khi nhận được kiến nghị về những khó khăn mà Trường THPT Nguyễn Huệ đang gặp phải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng UBND huyện Di Linh đã tiến hành họp bàn tìm hướng giải quyết. Song, đến nay, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 10A4 (Trường THPT Nguyễn Huệ) chia sẻ: “Khác với các môn học khác,

thể dục, quốc phòng là những môn học thực hành mang tính đặc thù phải học ngoài trời và cần không gian rộng để thực hiện các động tác. Vì vậy, sân trường quá chật hẹp không thể đáp ứng nhu cầu học tập của chúng em. Tuy nhiên, việc phải học ngoài đường như hiện tại đây bọn em vào tình cảnh “vừa học vừa lo” nên chúng em cảm thấy rất bất an. Chúng em mong muốn có được sân bãi phù hợp để học tập tốt hơn”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Công Hùng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Di Linh cho biết: “Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Trường THPT Nguyễn Huệ, UBND huyện Di Linh đã mời Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương nơi Trường THPT Nguyễn Huệ đóng chân (xã Tân Lâm) để họp bàn tìm hướng giải quyết. Các bên đều thống nhất đề xuất của Trường THPT Nguyễn Huệ là chính đáng cần được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, hiện tại, địa phương chưa có kinh phí để tiến hành phương án đền bù, giải tỏa. Chính vì vậy đến nay, đề xuất của nhà trường vẫn chưa được thực hiện”.

Được biết, để tiến hành công tác đền bù, giải tỏa mở rộng diện tích quỹ đất, Trường THPT Nguyễn Huệ cần nguồn vốn hơn 1,5 tỷ đồng. Thiết nghĩ, trước tình trạng học sinh phải ra đường học thể dục kéo dài suốt 2 năm qua đang gây nên những bất cập cần có hướng giải quyết. Vì vậy, về lâu dài, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có phương án giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Trường THPT Nguyễn Huệ nhằm đảm bảo nhiệm vụ dạy và học của Nhà trường.

HẢI ĐƯỜNG

10 gói thầu kiên cố hóa thủy lợi Đa Đồn

Trong quý IV/2017, Sở NN&PTNT Lâm Đồng hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện 10 hạng mục kiên cố hóa công trình thủy lợi Đa Đồn, huyện Lâm Hà, tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng.

Trong đó gói thầu số 1 chiếm nhiều kinh phí nhất (gần 55 tỷ đồng) là sửa chữa, nâng cấp cụm đầu mối, hệ thống kênh và đường giao thông bờ kênh. Đây là hạng mục đầu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng. Người trúng thầu phải thực hiện hoàn thành hợp đồng trong thời gian 10 tháng với đơn giá cố định.

3 gói thầu có giá trị lần lượt gần 3,7 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, 30 ngày và theo tiến độ thi công gồm: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Khảo sát, lập phương án và thi công rà phá bom mìn; Tư vấn, giám sát thi công sửa chữa, nâng cấp cụm đầu mối, hệ thống kênh và đường giao thông bờ kênh.

6 gói thầu còn lại có giá trị từ 60 triệu đến gần 500 triệu đồng được chỉ định thầu, thực hiện hợp đồng từ 20 đến 60 ngày.

VĂN VIỆT

LÂM HÀ: Chi trả 25,446 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

UBND huyện Lâm Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) 9 công trình xây dựng cơ bản, với số tiền 40,579 tỷ đồng, cho 319 hộ dân có đất bị thu hồi, hoặc bị thiệt hại về hoa màu, công trình trên đất bị thu hồi. Đến nay, các đơn vị chủ đầu tư và các cấp, các ngành đã vận động được 204 hộ dân đồng ý nhận đền bù, hỗ trợ, với số tiền 25,446 triệu đồng, đạt 62,6% KH.

Điều đáng quan tâm là trong 9 công trình được UBND huyện Lâm Hà phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, có 3 công trình trọng điểm, đó là: Trung tâm thương mại thị trấn Đinh Văn giai đoạn I, chợ Tân Hà, chợ thị trấn Nam Ban. Hiện nay, ngoài việc tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm nói trên để sớm đưa vào sử dụng.

HOÀNG VƯƠNG MỸ

Chuẩn hóa 1.477 thủ tục hành chính

Thống kê đến nay, toàn tỉnh đã chuẩn hóa 1.477 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, y tế, khiếu nại tố cáo...

Trong đó chuẩn hóa 1.065 TTHC cấp tỉnh, 311 TTHC cấp huyện và 101 TTHC cấp xã. Hiện tại, Lâm Đồng đã áp dụng mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến giải quyết TTHC tại 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12 UBND cấp huyện và 19 UBND cấp xã. Về cơ chế một cửa và một cửa liên thông được đánh giá thực hiện tốt tại 20/20 sở, ban, ngành; 12/12 huyện, thành phố và 147/147 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Riêng UBND thành phố Đà Lạt đã xây dựng lộ trình áp dụng ISO 9001:2008 đối với 16 phường, xã từ nay đến năm 2018.

VĂN VIỆT

Cơ quan không được quy định chỉ tiêu, định mức đóng góp quỹ xã hội, từ thiện

Một trong những nội dung này tại Văn bản số 6454/UBND-VX2, ngày 27/9 được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh chỉ đạo. Cụ thể, đối với các cuộc vận động, huy động đóng góp vào các loại quỹ xã hội, từ thiện tại địa phương, cơ quan phát động không quy định chỉ tiêu đóng góp, không quy định mức đóng góp tối thiểu, chỉ vận động đóng góp, hỗ trợ trên

tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Hạn chế vận động đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện có nội dung, mục đích tương tự nhau trong cùng thời điểm. Chỉ vận động khi có chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo hướng dẫn tại các văn bản pháp quy hiện hành. Đối với các cuộc vận động, huy động đóng góp vào các loại quỹ xã hội, từ thiện do cơ quan Trung ương quy định thì thực hiện theo huy động

của cơ quan Trung ương và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là văn bản thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 15/9/2017, nhằm chấn chỉnh những bất cập trong quá trình triển khai do phát sinh nhiều loại quỹ xã hội, từ thiện khác nhau hoặc cơ quan tổ chức vận động quy định mức đóng góp tối thiểu, chỉ tiêu đóng góp... thời gian qua.

M.ĐẠO

Vietlott
Cơ hội để tốt hơn



- 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
- 30% doanh thu bán vé nộp ngân sách các địa phương
- Doanh nghiệp Xổ số Việt Nam duy nhất là thành viên Hiệp hội Xổ số châu Á Thái Bình Dương (APLA) và Hiệp hội Xổ số thế giới (WLA)

CÔNG TY XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM - BỘ TÀI CHÍNH
Tòa nhà Corner Stone - Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
T: +84 24 62 686 818 F: +84 24 62 686 800 E: contact@vietlott.vn W: http://www.vietlott.vn F: https://www.facebook.com/vietlott.vn

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Đất Làng Cầu Đất”

Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa có văn bản thống nhất đăng ký sử dụng địa danh “Đất Làng Cầu Đất” để bảo hộ nhãn hiệu tập thể của HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất, địa chỉ tại thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, Đà Lạt. HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất thành lập vào tháng 8/2017, tập hợp hơn 30 hộ nông dân thành viên, mỗi năm sản xuất hơn 30 tấn hồng sấy khô (tỷ lệ 6 tươi chế biến thành 1 khô) theo công nghệ Nhật Bản. Hiện tại, diện tích hồng ăn trái nguyên liệu của hộ thành viên HTX khoảng hơn 10 ha, phần lớn trồng xen

với cây cà phê Arabica. Tính chung diện tích cà phê Arabica trên dưới 10 năm tuổi của HTX hiện sản xuất 80 ha, năng suất mỗi năm lên đến 15 - 20 tấn tươi (bằng 3 - 4 tấn nhân)/ha. Hộ thành viên sản xuất nhiều diện tích cà phê nhất 5 - 6 ha; ít nhất hơn 1 ha. Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, việc bảo hộ nhãn hiệu “Đất Làng Cầu Đất” nói trên phù hợp với quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù trên địa bàn.

VĂN VIỆT

Báo Dân trí tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu, sáng 2/10, Báo Dân trí phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt đã tổ chức trao tặng quà Trung thu cho học sinh nghèo tại các trường tiểu học trên địa bàn Phường 7. 50 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, quần áo, sữa... được trao tận tay những học sinh có hoàn

cảnh khó khăn, trong đó, có 10 suất đặc biệt dành cho học sinh DTTS thôn Măng Lìn. Bà Thái Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học Đà Lạt cho biết: những phần quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên cũng như mang đến niềm vui cho học sinh nghèo trong ngày hội của tuổi thơ.

TUẤN HƯƠNG

THÔNG BÁO

Hiện nay, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) đang làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ huyện Lâm Hà với thành tích xuất sắc về phát triển lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2012 - 2017.
2. Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017 và thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Để đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn theo quy định, đề nghị nhân dân cho ý kiến về 2 trường hợp trên. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm Hành chính, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc email: btdkt@lamdong.gov.vn).

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

● **Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Lương Văn Cứ và bà Nguyễn Thị Thanh;**
+ Thuộc thửa đất số 138, diện tích: 3.511 m². Đất trồng cây lâu năm (CLN). Tờ bản đồ 15, xã Lộc Đức.
+ Thời hạn sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm: 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu: M 619346, số vào sổ cấp giấy: 01903/QSDĐ của hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 31/10/1998.
Năm 2010, hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Vũ Duy Sơn và bà Trần Thị Thu Thúy nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định; đồng thời giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu M 619346 cho ông **Lương Văn Cứ** và bà **Nguyễn Thị Thanh** để lập thủ tục sang nhượng theo quy định.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn ở đầu đề nghị ông, bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền

thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông **Lương Văn Cứ** và bà **Nguyễn Thị Thanh** tại thửa đất nêu trên theo quy định.
● **Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Phạm Văn Thắng;**
+ Thuộc thửa đất số 146, diện tích: 5.610 m²; đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Tờ bản đồ 13.
Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Ông Phạm Văn Việt nhận chuyển nhượng đất tại GCN số hiệu: AĐ 389667, số vào sổ cấp giấy: H02099, ngày 29/6/2006.
Năm 2011, ông Phạm Văn Việt sang nhượng bằng giấy viết tay nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định cho ông Phạm Văn Thắng; đồng thời giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu: AĐ 389667 cho ông Phạm Văn Thắng để lập thủ

tục sang nhượng theo quy định.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo:
Ông Phạm Văn Việt ở đầu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông **Phạm Văn Thắng** tại thửa đất nêu trên theo quy định.
● **Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của bà Phạm Kim Chi;**
+ Thửa đất số 129, diện tích: 903 m²; đất nông nghiệp (CLN).
- Tờ bản đồ 26.
Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Hộ bà Ka Bều được UBND huyện Bảo

Lâm cấp GCN số hiệu: Q 492502, số vào sổ cấp giấy: 01454, ngày 26/9/2000.
Năm 2002, hộ bà Ka Bều sang nhượng bằng giấy viết tay nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định cho bà **Phạm Kim Chi**; đồng thời giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu: Q 492502 cho bà **Phạm Kim Chi** để lập thủ tục sang nhượng theo quy định.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ bà Ka Bều ở đầu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho bà **Phạm Kim Chi** tại thửa đất nêu trên theo thông tin bản đồ địa chính mới đo đạc.